

# Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà chính trị sắc sảo, suốt đời cống hiến vì hạnh phúc của Nhân dân

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình về nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhân cách lớn, trí tuệ, tài ba, đầy bản lĩnh, tư duy khoa học biện chứng, thực tiễn phong phú, lý luận uyên bác.

Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư đã dành cả cuộc đời mình vì lý tưởng cao đẹp của Đảng, là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Với trọng trách là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng mà Đảng, Nhà nước phân công, trong

đó có cương vị là Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII, Tổng Bí thư luôn rất gắn bó với Quốc hội, hiểu rõ về tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội.

Tổng Bí thư luôn nhắc nhở phải dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của Quốc hội, phải có kiến thức chuyên sâu, có sự am hiểu sâu sắc về Quốc hội để có những ý kiến đóng góp, phản biện sắc sảo.

Tổng Bí thư căn dặn: Học dân, học thực tiễn, chính sách, luật pháp ban hành đừng xa rời cuộc sống "Chúng ta đập nhịp đập của cuộc sống, của trái tim Nhân dân thì nhất định hoạt động của Quốc hội sẽ sinh động và hiệu quả".

Với các đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư luôn nhắc nhở: Dù ở cương vị công tác nào



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gần dân, sát dân, vì lợi ích của dân.

cũng cần ý thức đầy đủ về quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; thường xuyên liên hệ với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri; chịu sự giám sát của cử tri; phải thường

xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của cử tri, Nhân dân, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và Nhân dân tin tưởng, giao phó.

"Điều đó một lần nữa cho thấy sự cẩn trọng, khiêm tốn, cầu thị của một người cộng sản chân chính khi được giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng" - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh. **TTXVN**

## "Cây tre" Việt Nam ở Nhà Trắng

Từ thế kỷ XIX-XXI, đã có hàng chục triệu người Việt Nam đến đất nước Hợp chúng quốc Hoa Kỳ nhưng chỉ có chuyến thăm Hoa Kỳ của một người, quê ở thủ đô Hà Nội vào năm 2015 là chuyến thăm được đánh giá mang tầm cao lịch sử trong mối quan hệ Việt - Mỹ. Người đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt chân lên đất nước của Washington (cụ thể là đường băng của Sân bay quân sự Andrews ở thủ đô nước Mỹ lúc 8h địa phương, tức 19h Việt Nam ngày 6-7-2015). Rồi sau đó, ông đường hoàng, ung dung đặt chân bước vào Phòng Bầu Dục Nhà Trắng - trung tâm quyền lực cao nhất của Hoa Kỳ, với chính danh là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam - quốc khách của Hoa Kỳ. Ông chủ của Nhà Trắng tiếp đón người con của thủ đô Hà Nội thanh lịch, yêu hòa bình bằng phẩm chất anh hùng là tổng thống thứ 44 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Obama.

Thật là một điều đặc biệt, rất đặc biệt đến mức kỳ diệu của nền ngoại giao đầu thế kỷ XXI: Một người cộng sản - chính danh đứng đầu một Đảng Cộng sản ở bờ Đông Thái Bình Dương đã đỉnh đạc bước vào Phòng Bầu Dục bên trong Nhà Trắng. Vì trong lịch sử Hoa Kỳ,

chính quyền của nước này, đã từng đưa đạo luật Smith để truy lùng, bắt bớ, giam cầm những người cộng sản Hoa Kỳ, nhất là sau thế chiến thứ 2 và ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, quân đội Hoa Kỳ với chiến thuật "tìm và diệt" của đại tướng Wesmoland đã tung quân săn lùng, tìm diệt Việt Cộng, vốn là những người cộng sản yêu nước "dám" chống lại họ. Vậy mà giờ đây, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã đường hoàng, ung dung tuyên bố từ Nhà Trắng: "Có lẽ cách đây 20 năm, không có ai có thể hình dung được rằng: Hôm nay, tại Phòng Bầu Dục Nhà Trắng, Hoa Kỳ lại có cuộc gặp rất thú vị giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi thân mật, thẳng thắn, xây dựng, chân thành".

Khi trả lời Bloomberg qua email, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết: "Tôi hy vọng đây

là cơ hội để hai phía đối thoại cởi mở, thẳng thắn về các vấn đề tồn tại, khác biệt. Điều này sẽ giúp cải thiện hiểu biết song phương, thu hẹp khác biệt và từng bước củng cố lòng tin làm cho mối quan hệ lâu dài giữa 2 nước có thêm thực chất và hiệu quả".

Theo cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, giai đoạn 2014-2017, Jea Osius - người tích cực thiết kế chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kể lại: "Trước khi Tổng thống Barack Obama gửi thư mời và tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ở Nhà Trắng, ông ấy bị sự phản đối của không ít giới chính trị Hoa Kỳ và quan chức chính quyền nhưng ông Obama đã vượt qua các thông lệ ngoại giao, quyết định mời và đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu Dục trong Nhà Trắng, một việc làm chưa có trong tiền lệ ngoại giao của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Thậm chí trước khi tiếp khách, ông Obama còn hỏi các cộng sự: "Phải gọi ông ấy như thế nào?". Ông Jea Osius đã tham vấn: "Hãy gọi ông ấy là Tổng Bí thư".

Với việc gửi thư mời, trọng thị tiếp đón và gọi người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam

là Tổng Bí thư, người đứng đầu Chính phủ Hoa Kỳ đã thể hiện sự tôn trọng Đảng Cộng sản và hệ thống chính trị của Việt Nam như ông ấy nói tại Phòng Bầu Dục: Hoa Kỳ tôn trọng các hệ thống chính trị khác nhau. Đó là một bước tiến thực chất trong mối quan hệ bang giao Việt Nam - Hoa Kỳ, vốn là 2 "cựu thù" trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ 2. Đúng như Phó tổng thống Joe Biden - người vừa thăm Việt Nam hồi tháng 9-2023 với tư cách là Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, đã lấy Kiều trong buổi trưa ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: "Trời còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời".

Đây là kết quả của triết lý "ngoại giao Cây Tre" mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người khởi xướng. Nội dung triết lý ngoại giao này là kiên định mục tiêu, giữ vững nguyên tắc song phải kết hợp linh hoạt, uyển chuyển trong phương pháp thực hiện với mục tiêu cao cả trước hết là đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc; "đi bất biến ứng vạn biến" như ngàn năm qua ông cha chúng ta và Bác Hồ đã căn dặn.

Lấy hình ảnh cây tre, biểu tượng văn hóa của người Việt Nam để minh định cho ngoại

giao Việt Nam, là một sự sáng tạo độc đáo chỉ có ở Tổ quốc của Hồ Chí Minh. Bởi như nhà thơ Nguyễn Duy đã từng giải bày trong bài thơ *Cây tre Việt Nam*: "Tre xanh, xanh tự bao giờ?/ Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh/ Thân gầy guộc, lá mông manh/ Mà sao nên lũy, nên thành tre ơi?/... Vươn mình trong gió tre đu/ Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành/ Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh/ Tre không đứng khuất một mình, bóng râm/ Bão bùng thân bọc lấy thân/ Tay ôm tay bế cho gần nhau thêm/... Chẳng may thân gãy, cành rơi/ Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng/ Mà tre đâu chịu mọc cong/ Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường/... Năm qua đi, tháng qua đi/ Tre già, măng mọc có gì lo đâu/ Mai sau... Mai sau... Mai sau.../ Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh".

Chính "cây tre" Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã làm nên điều kỳ diệu đầu thế kỷ XXI ở xứ sở cờ hoa qua việc đỉnh đạc, đường hoàng, ung dung bước vào Phòng Bầu Dục Nhà Trắng với tư cách là quốc khách của Chính phủ Hoa Kỳ để bàn thảo và đưa ra thông điệp: Xây dựng niềm tin chiến lược giữa 2 nước Việt - Mỹ.

**Mai Sông Bé**